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1. Pam wnaethoch chi sefyll? 

Gwelais i lawer o fy ffrindiau yn ei chael chi’n anodd gyda bywyd Prifysgol ac ro’n i am wneud 

gwahaniaeth. 

2. Beth ydych chi’n ei wneud nawr? Pa fath o yrfa wnaethoch chi ddilyn/sydd gennych 

chi erbyn hyn? 

Dwi bellach yn ddirprwy bennaeth mathemateg mewn ysgol ac yn gyfrifol am gyfoethogi. Mi 

wn i, beth y bynnag y gwnaf i nesaf, fy mod i am fod gyda phobl ifainc. 

3. Beth yw eich hoff atgof o fod yn Swyddog? 

Ro’n i wrth fy modd yn mynd o gwmpas ym mws gwennol yr UM gyda phrif weithredwraig 

yr UM i roi pecynnau gaeafol i fyfyrwyr na allai fynd adref oherwydd y cyfnod clo covid. Fe 

wisgais amdana’ i fel Sio n Corn a hithau fel Ms Clo s. 

Y tro hynny neu pan wnaethon ni gynnal ‘Trochi Swyddog’ i godi arian at yr Hen Goleg. 

4. Sut gyngor fyddech chi’n rhoi i unrhyw sy’n sefyll dros y ro l? 

Gwnewch yn siw r bod eich bod yn sefyll dros rywbeth sydd o bwys i chi – gall wneud 

gwahaniaeth mawr yn yr hyn wnewch chi y flwyddyn nesaf. 

 


